



## ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ 5 มหาวิทยาลัย นำร่องปั้นนักธุรกิจเพื่อสังคม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เดินหน้า **พัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน** สร้างประโยชน์แก่คนไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชื่อที่ว่า **“ธุรกิจในยุคหน้าจะเติบโตได้...ต้องมาจากฐานความคิด การพัฒนาอย่างยั่งยืน”** หนึ่งในงานที่สำคัญ คือ การพัฒนาความรู้เพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มี DNA ของนักธุรกิจเพื่อสังคม

**“ธุรกิจเพื่อสังคม”** หรือที่รู้จักในคำสั้นๆ ว่า **“SE”** ย่อมาจาก Social Enterprise หมายถึง ธุรกิจที่ดำเนินเพื่อร่วมหาทางออกให้สังคม SE เหล่านี้ สร้างผลกำไรและมีการทำการตลาดที่ไม่ต่างจากธุรกิจทั่วไป ซึ่งถือเป็นการดึงข้อดีของภาคธุรกิจและภาคสังคมเข้ารวมกัน อันจะเป็นกำลังส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเดินหน้าต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตาม ธุรกิจประเภทนี้เกิดขึ้น แต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก เพราะ SE จำนวนมากที่ตั้งขึ้นด้วยแนวคิดที่จะแก้ปัญหาให้สังคม แต่ยังคงขาดแนวคิดเชิงธุรกิจและการบริหารจัดการ

จึงเป็นที่มาในการสร้าง **SET Social Impact Platform** ขึ้นในปี 2559 แพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงระหว่างภาคธุรกิจและภาคสังคมเข้าด้วยกัน โดยภาคธุรกิจมีช่องทางแบ่งปันทรัพยากรสู่ภาคสังคม ไม่ว่าจะเป็นเงินทุนหรือทรัพยากรที่ไม่ใช่ตัวเงิน อันเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนเพื่อสังคม (Social Impact Investment) ก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact) และได้เปิด **หลักสูตร SE101** เพื่อมาตอบสนองความต้องการการสนับสนุนจากบรรดาเหล่า **ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม** ที่มีความฝัน ความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายที่ตนตั้งเอาไว้ โดยเปิดโอกาสให้ **SE** ที่ต้องการเริ่มประกอบธุรกิจเพื่อสังคม



พบว่า สามารถทำให้เกิด **SE** และธุรกิจอยู่รอดได้จริง โดยสามารถสร้าง **SE** ระดับ Idea 12 คน จากผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน

**“วิญญู ศรีสุภโชค”** หนึ่งในผู้เข้าอบรมในหลักสูตร SE101 ผู้ก่อตั้งโครงการ Voluntist ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับที่พักควบคู่กับห่านกทองเที่ยวที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ มาพักแบบ long term ในราคาถูก โดยแลกกับการไปสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนและชุมชน

**“เราเรียน หลักสูตร SE101 มาจนถึงรุ่นที่ 2 อย่างน้อยเพื่อให้เกิดการต่อยอดในทีม ในคลาสก็สอนทั้งมารู้เกิดตั้งจากการทำงานจริง บิสซิเนสโมเดล ทำให้เราเห็นภาพที่จะให้กับสังคมชัดเจน จากที่คิดว่าทำแค่พอเพียงโดยไม่สนใจโอกาส พอเรียนตรงนี้ทำให้ชวนขยายหาโอกาสให้ได้งานเพิ่มขึ้นและได้ทีมที่ดีขึ้น”**

เช่นเดียวกับ **“ธนนัน รัตนโชติ”** ผู้ก่อตั้งกิจการเพื่อสังคม Plant:D ที่ทำธุรกิจสวนผักอินทรีย์เพื่อผู้สูงอายุ สอนให้ผู้สูงอายุปลูกผักเองที่บ้าน ทานเหลือคือขาย ซึ่งขณะนี้ก็มีนักร้อยครัวเรือนที่ร่วมปลูกผักกับ Plant:D



# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 16 ธันวาคม 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10610

หน้า: 12(ล่าง)

Col.Inch: 106.06 Ad Value: 164,393

PRValue (x3): 493,179

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: SET Every where Every one: ตลาดหลักทรัพย์ จับมือ 5 มหาวิทยาลัย นำร่องปั้นนัก...



“โมเดลที่เราพัฒนาคือ ทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุอยากจะทำกิจกรรมที่มีผลผลิตให้เราซื้อไปขายต่อได้เรื่อยๆ เราทำแล้วได้ผลใน 2-3 ชุมชน ซึ่งเราเริ่มพัฒนาโมเดลนี้ในช่วง **หลักสูตร SE101** พอจบ SE101 ก็ต่อ SE102 ทำให้เราสามารถเดินหน้าต่อยอดในสเกลที่ใหญ่ขึ้นได้”

และเพื่อเติมเต็มระบบนิเวศของ SE ให้สมบูรณ์ทุกมิติ จึงนำมาซึ่งการขยายโครงการนำร่องต่อยอด **หลักสูตร SE101** **สู่มหาวิทยาลัย** ผ่านโครงการ **“SET Social Impact SE101 @University”** โดย **“นพเก้า สุจริตกุล”** ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยว่า เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ในการขยายบทบาทของ **SET Social Impact Platform** ให้มีกลไกเพิ่มพลังตัวคุณการเติบโตอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปีนี้ได้ขยายพันธมิตรภาคการศึกษาและภาคสังคมในทุกภูมิภาค โดยกรุยทางนำร่องที่ 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ม.ธรรมศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 6 วิทยาเขต และ ม.อุบลราชธานี

“เราเห็นศักยภาพและวิธีคิดของแต่ละมหาวิทยาลัย เห็นความต้องการเรื่อง SE กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ ประกอบกับการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเครือข่ายตลาดทุนมีองค์ความรู้เชิงธุรกิจ จึงมองเห็นความเป็นไปได้ในการสร้างศูนย์กลางของการผลิต SE อยู่ในมหาวิทยาลัย โดย **หลักสูตร SE101** เป็นการบูรณาการความรู้เพื่อสร้างผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่ประสบความสำเร็จ โดยนำหลักสูตรที่เคยทำแล้วได้ผลมาเชื่อมกับมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา บริการวิชาการที่ยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่พยายามทำให้ผู้ประกอบการชัดเจนในแนวคิดและรูปแบบมากขึ้น เราไม่ได้เน้นสอนองค์ความรู้ 100% แต่สอนในเชิงแนวคิดและการนำไปปฏิบัติ เชื่อว่าจะทำให้ธุรกิจเหล่านั้นต่อยอดการสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมได้จริง”